



# ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์

<http://nsw-rsc.ricethailand.go.th>

54 หมู่ 2 ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000 โทร 056-802644 ,056325111 ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม ปี 2560



เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดท่าพระเจริญพรต อ.เมือง นครสวรรค์ โดย นายธนาคม จงจิระ ผู้อำนวยการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ก่อนเดินเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งศูนย์ฯ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยร่วมจัดนิทรรศการ และให้คำแนะนำด้านการปลูกข้าว และประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์ฯ มีจำหน่าย

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ พบปะเกษตรกรและนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ ท่อนพันธุ์หมอน ต้นมะนาว ฝรั่ง ต้นกล้ามะละกอ ปลากินพืช และเปิดไข่ พร้อมอาหาร มอบให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน ๔๘ ราย โดยนำปัจจัยดังกล่าวไปมอบให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่วัดพระนอน อำเภอเมือง จำนวน ๓๐ ราย และที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ จำนวน ๑๘ ราย



## ทนายพันธุ์

## “ข้าววัชพืช” ภัยร้ายแฝงในแปลงนา

“ข้าววัชพืช” นี้ แค่ต้นสองต้น ไม่ต้องถอนออกจากแปลงหรอก ปล่อยให้ไป ถ้าท่านคิดเช่นนี้เมื่อพบข้าววัชพืช ในนา ท่านกำลังปล่อยให้ข้าววัชพืช ภัยร้ายขยายจำนวนในแปลงนาของท่าน

ข้าววัชพืช พัฒนามาจากข้าวป่า มีความแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูได้มากกว่าข้าวพันธุ์ดีที่เราปลูก เมื่อเราใส่ปุ๋ยให้ข้าวปลูก ข้าววัชพืชจะแย่งปุ๋ยจากข้าวปลูก จนเติบโตเร็วกว่าและล้มทับจนข้าวปลูกเสียหาย ได้ผลผลิตข้าวปลูกที่ไม่สมบูรณ์ หากเป็น “ข้าวตืด” เมล็ดข้าวจะหลุดร่วงจากรวง เหลือแต่ระแง้ เราไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

จาก ข้าววัชพืช 1-2 ต้นที่พบในฤดูนี้ ซึ่งแต่ละต้นมีเมล็ดข้าววัชพืช ที่จะเพิ่มจำนวนต้นข้าววัชพืชในแปลงเป็น 50 – 100 ต้น ในฤดูต่อไป และเพิ่มเป็น 10,000 ถึง 100,000 ต้น ในฤดูต่อไป ซึ่งเป็นจำนวนต้นข้าวที่เกือบเต็มพื้นที่แปลงนา จนไม่มีที่ให้ข้าวปลูกได้ขึ้น หากข้าววัชพืชเติบโตสูงกว่าข้าวปลูก ข้าววัชพืชอาจล้มทับข้าวปลูกจนเสียหาย และถ้าเป็น “ข้าวตืด” จะไม่มีผลผลิตให้เก็บเกี่ยว เพราะเมล็ดข้าวหลุดร่วงจากรวงเกือบหมด

เมื่อท่านทราบถึงภัยร้ายจาก “ข้าววัชพืช” แล้ว เมื่อพบข้าววัชพืชในแปลง ขอให้รีบถอนกำจัดออกจากแปลง เพื่อไม่ให้ข้าววัชพืช เพิ่มจำนวนมากขึ้น จนยากแก่การกำจัด

**\*\*\* การใช้สารเคมีเพื่อกำจัดข้าววัชพืช ต้องระวัง เพราะสารเคมีที่ทำลายข้าววัชพืชได้ จะทำลายข้าวปลูกได้เช่นกัน** เนื่องจากข้าววัชพืช และข้าวปลูกมีความใกล้เคียงทางพันธุกรรมเหมือนเป็นพี่น้องกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ โทร 056-325111 ในวันและเวลาราชการ



### เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ฯ ผลิตจำหน่าย

พันธุ์	ชั้นพันธุ์ / ราคา(บาท) / กก.	การเปิดจำหน่าย
ปท1	ขยาย / 17 บาท / กก.	มีจำหน่าย
ขาวดอกมะลิ105	ขยาย / 24 บาท/ กก.	สอบถามการจำหน่ายเดือนมีนาคม 2560